

แบบสรุปการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินส่วนราชการ ที่มีที่ตั้งบริเวณติดกับคูเมือง ที่ทำความสกปรกให้แก่บริเวณโดยรอบ ทำให้แลดูไม่สวยงาม ไม่รักษาความสะอาด</p>	<p>-เพื่อทราบ</p>
	<p>- มอบสำนักปลัดฯ ดำเนินการจัดทำป้ายไว้นิลติดบริเวณด้านหลังสำนักงานในบริเวณรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
	<p>- มอบสำนักงานช่างดำเนินการตัดต้นไม้ที่เกาะกะบริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
	<p>- พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล สวดนพเคราะห์ เสริมบารมี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดเครื่องเสียง บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และดูแลรับผิดชอบการจัดพิธี สวดมนต์ฯ บริเวณวัดสุทธจินดา</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
	<p>- การสอบบรรจุครู ขณะนี้ขาดแคลนครูผู้สอนประมาณ ๒๐๐ คน</p>	<p>-เพื่อทราบ</p>
	<p>- การสอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ให้รีบดำเนินการ</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
	<p>- ในส่วนของนิติกร สำนักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ หากรู้ว่าเรื่องที่ต้องมีการขยายเวลาในการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องใดๆ ก็ตาม ขอให้ทำเรื่องขอขยายเวลาก่อนที่จะครบกำหนดอย่างน้อย ๓ วัน อย่าให้ล่าช้า</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
	<p>- สำนักงานศึกษาฯ มีข้อผิดพลาดเยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องข้อร้องเรียน</p>	<p>-เพื่อทราบ</p>
	<p>- โบนัส หลักเกณฑ์ในปีนี้มีเปลี่ยนแปลง จึงได้ชะลอการจ่ายเงินโบนัสไว้ก่อน หากมีหนังสือสั่งการมา ก็จะดำเนินการจ่ายได้</p>	<p>-เพื่อทราบ</p>
	<p>- การออกนิเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีผู้นิเทศจำนวน ๒ คน ทำให้ต้องสร้างผู้นิเทศต้นแบบขึ้น แบ่งเป็น ๗ ทีม</p>	<p>-เพื่อทราบ</p>
<p>- การซื้อวัสดุสำนักงานให้จัดซื้อเป็นรายไตรมาส</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p>	

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>- นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้</p> <p>(๑) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง ๗ วันอันตราย (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาขอให้ประชาชนขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยและให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมจัดน้ำดื่มบริการประชาชนที่จุดบริการอำเภอสีคิ้ว</p> <p>(๒) มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม ให้เพิ่มความระมัดระวังการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๓) การจัดงานปีใหม่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ห้ามจุดพลุโดยเด็ดขาด</p> <p>(๔) สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณลานหน้าอุโบสถวัดสุทธจินดา ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>(๕) ให้ทุกหน่วยงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานและบริเวณใกล้เคียง</p> <p>- การเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ เข้าร่วมประชุมแทน หากเป็นคณะกรรมการ ขอให้เข้าประชุมด้วยตนเอง ถ้ามีการประชุมต่อเนื่อง ขอให้คนเดิมเข้าประชุม ไม่ควรเป็นคนใหม่ เพราะจะทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>-เพื่อทราบ</p> <p>-เพื่อปฏิบัติ</p> <p>-เพื่อปฏิบัติ</p> <p>-เพื่อทราบ</p> <p>-เพื่อปฏิบัติ</p> <p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
<p>นายชนะชัย ขอบบัว รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>- เรื่องวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากได้ไปประชุมคณะอนุกรรมการ เรื่องการท่องเที่ยวที่รัฐสภากำหนดเป้าหมายนำคณะทัวร์จีนมาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมที่จัดคือถนนคนเดินที่บริเวณถนนจอมพล รวมถึงการจัดงานปิ้งย่างซึ่งหอการค้ารับผิดชอบการจัดงาน และมอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบจัดทิวาสหกิจชุมชนในแต่ละอำเภอมาร่วมออกบูธด้วย</p>	<p>-เพื่อทราบ</p>

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
นางบุญสิตา ชั้นระวิณะหุ รองปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา	- โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น(SBMLD) เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ เป็นการจัดทำโครงการตามที่ท้องถิ่นเสนอ เนื่องจากปี ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ การดำเนินการไม่เป็นไป ตามรูปแบบการเสนอโครงการต้องเสนอตามแบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	-เพื่อทราบ
นางสาวสริตา กัญตยาสกุล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง	- การเบิกจ่ายเงิน การเก็บภาษี ขณะนี้องค์การบริหารส่วน จังหวัดมีแนวโน้มจะถูกตัดภาษีย้อเลื่อน - มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกใหม่ ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ การตั้งงบประมาณให้ตั้งได้ ไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของปีที่ผ่านมา	-เพื่อทราบ -เพื่อปฏิบัติ
	(๑) การจัดงานพิธีทางศาสนา สามารถเบิกจ่ายได้ครั้งเดียว เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นต้องมีการทำพิธีทางศาสนาตั้งแต่ ๒ ศาสนา ขึ้นไป ให้เบิกจ่ายครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (๒) ค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ (ก) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ ๕๐.- บาท ต่อวัน (ข) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตรา ไม่เกินคนละ ๑๐๐ บาท ต่อวัน - การเบิกจ่ายการกันเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ยังคงอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้ทุกกองดำเนินการ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน	-เพื่อปฏิบัติ
	- การจัดเก็บเอกสาร ตอนนี้ไม่มีที่เก็บเอกสาร จึงจะขอทำเรื่องทำลายเอกสาร ขอทำลาย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ตามระเบียบงานสารบรรณ เมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ดำเนินการทำลายเอกสารได้ ภายใน ๖๐ วัน	-เพื่อทราบ
นายจิริยุทธ อาสาแสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	- กำชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม ให้เพิ่มความระมัดระวัง การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด	-เพื่อทราบ
	- การออกนิเทศศุนย์ฯ ขณะนี้มีการจัดทำโครงการ เพื่อเตรียมออกนิเทศศุนย์ประสานงานประจำอำเภอ ทุกอำเภอ - การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขณะนี้สำนักปลัดฯอยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	-เพื่อทราบ

